

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 26 เมษายน 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr\_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการรายวัน NEW)108</p>	<p><b>ร่างรัฐธรรมนูญ</b> -เสนอข่าว นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า จะหารือเรื่องแนวทางการประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ โดยในเบื้องต้นจะให้แม่ข่ายอาสาสมัครจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขมาร่วมดำเนินการ นอกจากนี้ อาจจะมีการหารือว่าจะให้สถานีวิทยุกระจายเสียง (สนช.) ร่วมชี้แจงในส่วน of คำถามพ่วงประชามติในเวทีเดียวกันหรือไม่ เพราะถ้า กรธ. และ สนช. ไปชี้แจงคนละครั้ง เกรงว่าอาจยิ่งทำให้ประชาชนมีความสับสน โดยในการชี้แจง กรธ. จะอธิบายในส่วนของการร่างรัฐธรรมนูญขณะที่สนช.จะได้อธิบายในเรื่องของคำถามพ่วง ส่วนการที่นักการเมืองรับร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้ เพราะเห็นแก่ประโยชน์พวกพ้องจนชิน พร้อมแนะให้นักวิชาการเปิดใจให้กว้างและยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p><b>การสรรหาเลขาธิการ สปสช.</b> -เสนอข่าว ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษก สปสช. กล่าวว่า มีผู้สมัครเลขาธิการ สปสช. 8 ราย จากภาคเอกชนหนึ่งราย ที่เหลืออยู่ในวงการหมอ ได้แก่ 1.นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการ สปสช. 2.นางสาวสุนีย์ อ่อนสุวรรณ อดีตผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง 3.นพ.ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี 4.นพ.ปภัสสร เจียมบุญศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 5.ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล อดีตผู้อำนวยการ สวรส. 6.รศ.นพ.ดำรง ตรีสุโกศล หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 7.นพ.วันชัย สัตยาวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 8.ศ.นพ. ชูศักดิ์ โอภาสเจริญ ประธานหลักสูตรมหาบัณฑิตระดับปริญญาโททางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะกรรมการสรรหาเสนอไม่เกิน 3 คน ให้บอร์ดเลือก 2 พ.ค.นี้ ส่วนนพ.วินัย สวัสดิ์วรเลขาฯ คนปัจจุบันจะหมดวาระ 15 พ.ค.59</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>การบริหารจัดการกลุ่มยาราคาแพง สปสช.</b> -เสนอบทความ การควบคุมการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลต่างๆ ที่ สปสช.ส่งเงินเหมาจ่ายรายหัวไปให้ ต้องมีกระบวนการควบคุมที่รัดกุม โดยรายการยาสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเฉพาะ สปสช.จัดอยู่ในบัญชี จ(2) ต้องมีระบบกำกับและอนุมัติการสั่งจ่าย (authorized system) ที่เหมาะสม โดยหน่วยงานสิทธิประโยชน์หรือหน่วยงานกลางที่ได้รับมอบหมาย โรงพยาบาลจะต้องมีระบบการกำกับประเมินและตรวจสอบการสั่งจ่าย และมีการเก็บข้อมูลการสั่งจ่ายเหล่านั้น เพื่อให้ตรวจสอบโดยกลไกกลางในอนาคตได้ -ภก.คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ ผอ.สำนักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์ สปสช. ได้ชี้แจงการบริหารจัดการกลุ่มยาราคาแพง ว่า ยารักษามะเร็ง บัญชี จ(2) จัดซื้ออยู่ในขณะนี้ เป็นยาต้นแบบของบริษัทต่างประเทศ (Original) สปสช.สามารถจัดซื้อได้ต่ำกว่าราคาตลาดที่จำหน่ายทั่วไปถึงร้อยละ 80 การให้แต่ละโรงพยาบาลจัดซื้อเองหรือจัดซื้อร่วมระดับเขตทำให้ไม่มีอำนาจต่อรองราคา ในกรณียาราคาแพงนี้ ถ้าเปลี่ยนกระบวนการเป็น สปสช.ต่อรองราคากับบริษัทยาต้นแบบแล้วได้ราคากลางออกมาเมื่อโรงพยาบาลต้องจ่ายยาราคาแพงรักษาคนไข้ตามข้อบ่งชี้และแนวทางที่ระบุในบัญชียาหลักแห่งชาติ แล้วส่งหลักฐานผู้ป่วยมาเบิกค่าใช้จ่ายจาก สปสช. โดยราคาขายที่เบิกไม่ควรเกินราคากลางที่ สปสช.ต่อรอง ส่วนโรงพยาบาลต่างๆ ถ้าจัดหาจ่ายได้ต่ำกว่าราคากลาง ก็ถือเป็นกำไรของโรงพยาบาลนั้นๆ ที่จะนำไปบริหารจัดการด้านอื่นๆ ของโรงพยาบาลต่อไป หลักการที่เสนอนี้ก็จะใช้ได้กับยาหรือเครื่องมือแพทย์กลุ่มอื่นด้วย เช่น ยาที่มีผู้ป่วยจำนวนมากต้องจ่ายต่อเนื่อง และเป็นภาระงบประมาณต่อทั้งผู้ป่วยและโรงพยาบาล เช่น น้ำยาล้างไต ถ้าราคากลางที่ สปสช.กำหนดคือ 100 บาท/ถุง ถ้าโรงพยาบาลสามารถหาน้ำยาล้างไตที่มีคุณภาพมาตรฐานไม่แตกต่างกัน ได้ราคา 90 บาท/ถุง หลักฐานที่ส่งเบิก สปสช.ก็เบิกที่ 100 บาท/ถุง แต่โรงพยาบาลซื้อจริง 90 บาท/ถุง กำไร 10 บาท/ถุง ก็เป็นรายได้ที่ โรงพยาบาลจะได้เพื่อนำไปใช้บริหารจัดการด้านอื่นๆ ทั้งนี้ เสนอให้พิจารณาเรื่องอื่น ๆ เช่น ข้อเช่า ข้อสะโพกเทียม ก็คิดในหลักการเดียวกัน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด ไทยรัฐ ข่าวสด	<p><b>คุมประพฤติเมาแล้วขับ</b></p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมมอบหมายสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมพิเศษ พาผู้ถูกคุมความประพฤติคดีเมาแล้วขับทั่วรั้ว.ก่อนบำเพ็ญประโยชน์ โดยร่วมกับรพ.โสธร และกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม 46 คน</p> <p>และยังได้จัดกิจกรรมนำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าทำงานบริการสังคมที่รพ.พระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก ด้วยการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากผู้เมาแล้วขับ เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้ซึมซับกับความเจ็บปวดของเหยื่อ ก่อนไปสัมผัสกับความตายในห้องดับจิต</p>
โพสต์ทูเดย์ บ้านเมือง	<p><b>เหมืองแร่ทองคำ</b></p> <p>-เสนอข่าว นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรณีการขอต่อใบอนุญาตโรงโหลกรรมและประทานบัตรเหมืองแร่ทองคำชาติรี ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ข้อคิดเห็นของประชาชนทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและต่อต้านการทำเหมืองทองคำ ซึ่งยังไม่สามารถสรุปได้ หากยังไม่มีการหารือร่วมกันระหว่างรัฐมนตรี 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>เบื้องต้นคาดว่าไม่ว่ากรณีใดเหมืองก็สามารถประกอบกิจการได้เพียงระยะเวลาหนึ่ง แต่กรณีที่ต้องดำเนินการตรวจเรื่องฝุ่น น้ำ สิ่งแวดล้อม ก็ต้องดำเนินการศึกษาต่อเนื่องไป โดยคาดว่าจะต้องเร่งสรุปให้ได้ภายในเร็วๆ นี้ โดยต้องเร่งประชุมเพื่อหาข้อสรุปเสนอต่อนายกรัฐมนตรี</p> <p>ทั้งนี้ รัฐมนตรีจาก 4 ด้ลงพื้นที่เหมืองทองคำของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 23 เม.ย. ที่ผ่านมา เพื่อตรวจสอบและพิจารณาว่าจะต่ออายุใบอนุญาตเหมืองทองหรือไม่</p>
มติชน	<p><b>คัดค้านเหมืองโปแตชอุดรธานี</b></p> <p>-เสนอข่าว นายชาติ หงส์เทียมจันทร์ อธิบดีกรมพื้นฐานอุตสาหกรรมและการเหมืองแร่ กล่าวถึง กรณีจังหวัดอุดรธานีจัดเวทีรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้เสียโครงการเหมืองแร่โปแตชอุดรธานี เพื่อออกประทานบัตร ของบริษัท เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เอพีพีซี) ซึ่งถูกคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่ ว่า อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีจะประมวลทุกความเห็นทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อส่งให้ กรมพิจารณาภายใน 1 เดือน จากนั้น และ กรมจะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 2-3 เดือน ว่า จะออกประทานบัตรให้หรือไม่</p> <p>ทั้งนี้ โครงการเหมืองแร่โปแตชอุดรธานี ดำเนินการมานาน รายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ผ่านตั้งแต่ปี 2556 ส่วนกรณีที่ระบุว่าคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เคยมีมติให้จัดทำรายงานศึกษาผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (เอสซีเอ) กับเหมืองโปแตช ประเด็นนี้ทาง กรมได้จัดทำเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2549 จึงถือว่าทุกขั้นตอนสมบูรณ์แล้ว</p>
แนวหน้า ไทยโพสต์ ไทยรัฐ	<p><b>พ.ร.บ.โรงงาน</b></p> <p>-เสนอข่าว นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขร่างพ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ....ฉบับใหม่ เรื่องการกำหนดจำนวนแรงแม่ของโรงงานอุตสาหกรรม ที่เข้าข่ายต้องขออนุญาตประกอบกิจการ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) คาดว่า จะสรุปได้ภายใน 2 สัปดาห์นี้ คือกลางเดือน พฤษภาคม 2559 และเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป โดยกิจการที่มีจำนวนแรงแม่ไม่สูงมาก ก็ไม่จำเป็นต้อง ขออนุญาตจาก กรอ. แต่ให้เป็นการควบคุม ของกระทรวงสาธารณสุข หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งขณะนี้กำลังหาข้อสรุปที่เหมาะสม ว่าควรจะเริ่มที่ 25 แรงแม่ขึ้นไป ให้มาขออนุญาต หรือ 50 แรงแม่ขึ้นไป จึงจะเหมาะสม</p>
ข่าวสด โพสต์ทูเดย์ มติชน เดลินิวส์ สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น NEW)108 ช่อง 9	<p><b>สธ.แจงไม่ได้ยกเลิกสวมซิม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขไม่เคยยกเลิกใช้สวมหน้ากากอนามัยเพียงแต่รณรงค์ใช้สวมซิมโครก เนื่องจากจะถนอมข้อเข่ามากกว่า แขนงแม่บทพัฒนาสุขภาพคนไทย คือพัฒนาสวมครีวเรือนให้เหมาะสมในการรองรับต่อการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ป้องกันโรคข้อเสื่อม ตั้งเป้าภายในปีพ.ศ.2559 ให้ครีวเรือนไทยใช้สวมแบบสวมหน้ากากอนามัย 90 สถานบริการสาธารณสุขและสถานที่สาธารณะมีบริการสวมหน้ากากอนามัย 1 ที่ ไม่ได้บังคับว่าต้องมีทุกแห่ง เพียงแต่เป็นการขอความร่วมมือ และ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ส่วนพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถสวมหน้ากากต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ผู้จัดการ360องศา	<p>2556 ที่ออกมาเป็นเพียงการควบคุมให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก โถส้วมนั่งราบต้องเป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น ไม่ได้ยกเลิกใช้ทั้งหมด</p> <p>-เสนอสรุป "ส้วมชักโครก" ก็นั่งยองได้! ว่า ประเด็นที่ถกเถียง ระหว่าง "ส้วมนั่งยอง" กับ "ส้วมชักโครก" แบบไหน "ถูกสุขลักษณะการขับถ่าย" มากกว่ากันนั้น ได้ข้อสรุปว่า ทำนั่งยองๆ คือทำที่เหมาะสมแก่การขับถ่ายที่สุด เพราะแรงกดจากหน้าขาของทำนั่งทำนี้ จะไปช่วยส่งแรงกดได้ตรงจุด ให้พอดีกับลำไส้ใหญ่ จึงช่วยให้ขับถ่ายได้สะดวกยิ่งขึ้น แต่ในระยะยาวแล้ว ทำยองๆ อาจส่งผลให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อมเมื่อสูงวัยได้</p> <p>ดังนั้นสามารถนำ "ทำนั่งยอง" ซึ่งเป็นส่วนดี มาปรับใช้กับทำนั่งแบบห้อยขาได้ โดยให้หาเก้าอี้พลาสติกมาวางไว้ใต้เท้า เพื่อเสริมให้ "ทำนั่งห้อยขา" บนส้วมชักโครก ถูกแปลงให้ออกมาใกล้เคียง "ทำนั่งยอง" บนส้วมซึมได้มากที่สุด ก็จะได้ "ทำนั่งขับถ่ายที่สบายและถูกต้องตามหลักที่สุด" ซึ่งเป็นทำเดียวกับที่นิตยสารวิชาการในต่างประเทศหลายแห่งได้ตีพิมพ์เอาไว้ ก็ไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันอีกต่อไปแล้ว... "ส้วมชักโครก" หรือ "ส้วมนั่งยอง" ดีกว่ากัน</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ แอนติบอดี</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>รองรับสังคมผู้สูงอายุ</b></p> <p>-กล่าวว่า นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยตัวเลขที่น่าสนใจว่าปัจจุบันผู้สูงอายุที่มีมากกว่า 9.7 มีมากกว่า 95% เจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน 41% เป็นโรคเข่าเสื่อม 10% เป็นผู้พิการ 9% เป็นโรคซึมเศร้า 6% เป็นผู้ป่วยนอนติดเตียง 1% และมีเพียง 5% เท่านั้นที่ไม่เป็นโรค นอกจากนี้ ผู้สูงอายุ 1 ใน 2 คน อ้วนและเป็นโรคอ้วน โดยอายุยิ่งสูงยิ่งเจ็บป่วย ขณะนี้กรมอนามัยกำลังเร่งผลิต ผู้จัดการการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ (Care Manager) เพื่อคัดกรองโรคภัยไข้เจ็บผู้สูงอายุ รวมถึงดูแลผู้ป่วยติดเตียงให้ได้มากที่สุด ต้องช่วยกันลุ้น เพื่อให้แรงผลิตได้เร็วๆ ไม่ให้สังคมไทย "ชรา" และเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บมากไปกว่านี้</p> <p>-เสนอข่าว ม.ล.ปทุมทริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะอนุกรรมการส่งเสริมและขยายโอกาสด้านอาชีพและการทำงานผู้สูงอายุ ในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกล่าวว่า ในปี 2559 กระทรวงแรงงาน ได้กำหนดแผนงานในของผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนเม.ย.นี้ โดยเริ่มโครงการ Brain Bank ซึ่งจะจัดแยกข้อมูลตำแหน่งงานของผู้สูงอายุและทะเบียนผู้สูงอายุ จัดกลุ่มผู้สูงอายุในกลุ่มต่างๆ เพื่อสะดวกสำหรับผู้ประสงค์ที่จะจ้างงานหรือขอคำปรึกษาต่างๆ ขณะเดียวกัน อนุกรรมการฯ ได้มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ ด้านการทำงานของผู้สูงอายุด้วย</p> <p>นอกจากนี้ จากการการศึกษาของ ไอแอลโอ ได้มีข้อเสนอแนะแนวทางเพิ่มอายุเกษียณในประเทศไทย เนื่องจากพบว่า อายุเกษียณของประเทศไทยถือว่าต่ำกว่าประเทศพัฒนาแล้วอยู่มาก และยิ่งต่ำกว่าหลาย ๆ ประเทศในทวีปเอเชีย โดยปัจจุบันอายุเกษียณของประเทศไทยพัฒนาแล้วเฉลี่ยอยู่ที่ 64 ปี ส่วนประเทศในทวีปเอเชีย เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ สามารถเกษียณอายุได้ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เกาหลีใต้ มีแผนค่อยๆ เพิ่มอายุเกษียณขึ้นต่ำเป็น 65 ปี ใน พ.ศ. 2577 อินโดนีเซีย เริ่มมีแผนเพิ่มอายุเกษียณในปี 2558 ปรับเป็น 56 ปีแล้วไปถึง 65 ปี ในระยะสามทศวรรษ ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องมีการศึกษาและวางแผนการปรับเพิ่มอายุเกษียณราชการต่อไป</p> <p>อย่างไรก็ตาม กรณีที่สำนักงาน ก.พ. กำลังศึกษาแนวทางขยายอายุเกษียณราชการจาก 60 เป็น 65 ปี นั้น เรื่องดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณา แต่คิดว่าแนวทางน่าจะขยายอายุเกษียณเฉพาะสาขาและความเชี่ยวชาญอย่างที่ทำอยู่แล้ว เช่น นักกฎหมาย อาจารย์ นักวิจัย เป็นต้น</p>
เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>ข้อเรียกร้องผู้ประกันตนใช้สิทธิได้ทุกพ.</b></p> <p>-เสนอข่าว นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึงกรณีข้อเรียกร้อง ของสภาองค์กรต้องการให้ใช้บัตรรับรองสิทธิสถานพยาบาลได้ทุกโรงพยาบาล รวมทั้งให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่พ้นการเป็นผู้ประกันตนสามารถเข้ามาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้ใหม่ตามระยะเวลาที่ สปส.กำหนด ว่า จะเสนอและหารือต่อคณะกรรมการประกันสังคม ถ้าจะดึงกลับเข้าสู่มาตรา 39 ก็ต้องจัดทำร่าง พ.ร.บ.ให้ผู้ประกันตนที่พ้นไปสามารถกลับเข้าสู่มาตรา 39 ได้อีกครั้ง คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 2 เดือน</p> <p>ส่วนข้อเรียกร้องให้บัตรรับรองสิทธิสถานพยาบาลใบเดียวสามารถใช้ได้ทุก รพ.นั้นเห็นว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ในส่วน of โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กทม. และกระทรวงกลาโหม เพราะค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลอยู่ในอัตราที่รัฐบาลกำหนด แต่ในส่วน of โรงพยาบาลเอกชนมีอัตราค่ารักษาพยาบาลแตกต่างกันและมีส่วนต่างที่ต้องจ่ายเพิ่มเช่น ค่าห้อง ค่าบริการ ซึ่ง สปส. จะศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่องนี้ก่อน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน สยามรัฐ	<p><b>ยุทธศาสตร์กำจัดโรคมาลาเรีย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข และ นพ.อำนาจ กาจันนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมรณรงค์ "ประชารัฐร่วมใจกำจัดโรคไข้มาลาเรีย" พร้อมประกาศเจตนารมณ์ในการกำจัดโรคไข้มาลาเรียให้หมดไปจากประเทศไทย ปี พ.ศ.2567 นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า กรมควบคุมโรค ได้พัฒนาแผนยุทธศาสตร์กำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ.2560-2569 ให้ไทยปลอดจากโรคไข้มาลาเรียภายในปี พ.ศ.2567 มี 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1.เร่งรัดกำจัดการแพร่เชื้อมาลาเรียในประเทศไทย 2.พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม มาตรการและรูปแบบที่เหมาะสมในการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย 3.สร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ระดับประเทศ และนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนงานกำจัดโรคไข้มาลาเรีย และ 4.ส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลตนเองจากโรคไข้มาลาเรีย แผนปฏิบัติการกำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 ใช้งบประมาณ 2,283 ล้านบาท</p>
เดลินิวส์	<p><b>โรคโปลิโอ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวงวัฒน์ ลีลักษณ์ ผอ.สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. ได้มีหนังสือแจ้งไปยังศูนย์สาธารณสุข กทม. 1-68 ขอความร่วมมือเฝ้าระวังผู้ป่วยกล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกแบบเฉียบพลัน ผู้ป่วยสงสัยโรคหัดและผู้ป่วยไข่ออกผื่น เพื่อรักษาระดับความเข้มแข็งของระบบ การเฝ้าระวังให้ได้ตามมาตรฐานสากล ซึ่งประเทศไทยไม่มีรายงานโรคโปลิโอมาตั้งแต่ พ.ศ. 2540 แต่ยังคงอยู่ในสถานะที่มีความเสี่ยง เนื่องจากมีชายแดนติดกับประเทศที่มีการระบาดของโรคโปลิโอ จึงจำเป็นต้องควบคุม เนื่องจากเมื่อเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา ใน สปป.ลาว พบการติดเชื้อโปลิโอชนิดใหม่ซึ่งคือวัคซีน และมีการพบการระบาดต่อเนื่องจนถึงเดือน ก.พ.มีผู้ป่วย และเสียชีวิต ทำให้แจ้งเตือนไปยังประเทศเพื่อนบ้านตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ดังนั้นจึงมีการเตือน หากจำเป็นต้องเดินทางเข้าไปทำธุรกิจหรือพำนัก ใน สปป.ลาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแขวงชนบททางไกลนครหลวงเวียงจันทน์ จำเป็นต้องได้รับวัคซีนโปลิโอแบบฉีด (IPV) ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือน เพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือกลายเป็นพาหะโดยไม่ตั้งใจ รวมถึงผู้ที่พำนักอยู่ในลาวตามพื้นที่เกิดการระบาด ก็ควรได้รับวัคซีนโปลิโอก่อนออกจากประเทศลาว เช่นเดียวกัน</p>
ข่าวสด	<p><b>ไข้เลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากภาวะโลกร้อนทำให้โรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ มีโอกาสเพิ่มสูงขึ้น เช่น โรค ไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกตั้งแต่ 1 ม.ค. - 18 เม.ย. 2559 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั่วประเทศแล้ว 15,148 ราย เสียชีวิต 12 ราย ซึ่งสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 โดยจังหวัดที่มีผู้ป่วยสูงสุด คือ กรุงเทพฯ 3,228 ราย โรคไข้เลือดออกยังไม่มียารักษาเฉพาะต้องรักษาตามอาการ ซึ่งหากผู้ป่วยมีไข้สูงให้กินยาพาราเซตามอลเพื่อลดไข้เท่านั้น ห้ามกินยาแอสไพรินหรือไอบรูโพรเฟน เพราะเสี่ยงเลือดออกในกระเพาะอาหารอันตรายถึงเสียชีวิต</p>
ข่าวสด	<p>-เสนอข่าว จากข้อมูลสำนักโรคระบาดวิทยา คร. รายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกตั้งแต่ 1 ม.ค. - 18 เม.ย. 2559 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั่วประเทศแล้ว 15,148 ราย เสียชีวิต 12 ราย ซึ่งสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 โดยจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรกคือ กรุงเทพฯ ระยอง สมุทรสาคร นครปฐม และภูเก็ต ส่วนจังหวัดที่มีผู้ป่วยสูงสุด คือ กรุงเทพฯ 3,228 ราย นพ.อำนาจ กาจันนะ แนะนำหากผู้ป่วยมีไข้สูงให้กินยาพาราเซตามอลเพื่อลดไข้เท่านั้น ห้ามกินยาแอสไพรินหรือไอบรูโพรเฟน เพราะเสี่ยงเลือดออกในกระเพาะอาหารอันตรายถึงเสียชีวิต</p>
ไทยรัฐ	<p><b>ไวรัสซิกา</b></p> <p>-เสนอข่าว สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศเตือนภัยการระบาดเพิ่มเติมจากไวรัสซิกา ว่ามันอาจแพร่กระจายไปหลายพื้นที่ของโลกตลอดช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า เนื่องจากไข้ไวรัสชนิดนี้มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ขณะที่สภาพอากาศทวีปยุโรปจะเริ่มอุ่นขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า ทำให้เชื้อโรคกระจายตัวได้ง่ายและเร็วขึ้น สถานการณ์ระบาดของไวรัสซิกายิ่งน่าห่วงกังวลมากขึ้น ภายหลังจากเชื้อไวรัสชนิดนี้ถูกพบว่าสามารถแพร่กระจายตัวผ่านการมีเพศสัมพันธ์ได้ด้วย ส่วนอาการป่วยของไข้จากไวรัสซิกายังไม่มีวัคซีนป้องกัน แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะหายได้ภายใน 7 วัน แต่ที่ต้องระวังคือทารกในครรภ์ที่ติดเชื้อไข้ชนิดนี้แล้วอาจทำให้เกิดภาวะศีรษะเล็กกว่าปกติ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไอเอ็นเอ็น	<p><b>ประชุมป้องกันพิษจากแมงกะพรุนกล่อง</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดและโฆษก สธ. กล่าวว่า สธ. พร้อมด้วย ก.ท่องเที่ยวและกีฬา และก.มหาดไทย ประชุมหารือ “การป้องกันภัยจากแมงกะพรุนกล่อง” สธ.ได้นำเสนอการป้องกันและเตือนภัยด้วยป้ายเตือน พร้อมขวดน้ำส้มสายชูที่ขายขาดเพื่อใช้ขยี้ขยี้พิษแมงกะพรุน และการชิงอวนตาข่ายกันบริเวณให้เล่นน้ำป้องกันแมงกะพรุนเข้าในบริเวณที่กั้นไว้ พร้อมเสนอให้มีการสำรวจแหล่งที่พบแมงกะพรุนที่มีพิษ จัดอบรมการปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง ซึ่งทาง สธ.มีหลักสูตรอยู่แล้ว และเตรียมเชิญสมาคมท่องเที่ยวและผู้ประกอบการโรงแรมที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวตามชายหาดเข้าร่วมหารือดำเนินการตามข้อเสนอของที่ประชุมต่อไป</p>
มติชน ข่าวสด คมชัดลึก	<p><b>เตือนใช้สื่อสังคมออนไลน์</b></p> <p>- เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เตือนการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ทั้งเฟซบุ๊ก ไลน์ ฯลฯ หากเล่นมากเกินไปก็จะส่งผลกระทบต่อให้เกิดความหมกมุ่น ลดความสนใจในเรื่องอื่น ๆ เสียโอกาสในการใช้ชีวิตประจำวัน และ ผลกระทบจากการได้รับข้อมูลในปริมาณที่มากเกินไป บางครั้งอาจเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ผ่านการคัดกรอง จนทำให้เกิดภาวะเครียดได้ นอกจากนี้ ส่งผลกระทบต่อร่างกาย ทั้งในด้านสายตาที่เพ่งกับหน้าจอจนเกินไปทำให้อาการเมื่อยล้า และหากเล่นโดยไม่เคลื่อนไหวร่างกาย นั่งในท่าเดิมนาน ๆ ก็จะเกิดการสะสมและทำให้เกิดภาวะน้ำหนักตัวเกินหรืออ้วนได้ ส่วนปัญหาในระยะยาว คือเรื่องของสัมพันธภาพของคนรอบข้างที่จะเปลี่ยนไป รวมถึงเรื่องอารมณ์ บางรายมีอาการร้อน รุนแรง หงุดหงิดง่าย</p>
พิมพ์ไทย	<p><b>แพทย์แนะวิธีดูแลผู้ป่วยลมชัก</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคลมชักเป็นโรคทางระบบประสาทเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะทุพพลภาพทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ อาการชักมี 2 ประเภท ได้แก่ 1.ชักเฉพาะที่ เกิดจากไฟฟ้าในสมองที่ผิดปกติเฉพาะที่ และ 2.ชักทั้งตัวเกิดจากกระแสไฟฟ้าผิดปกติกระจายในสมอง</p> <p>การดูแลผู้ป่วยเมื่อเกิดอาการชัก 1.ควรจัดทำให้ผู้ป่วยหายใจสะดวกปลดเสื้อผ้าผู้ป่วยให้หลวมศีรษะต่ำเล็กน้อย เพื่อป้องกันไม่ให้สำลักสิ่งแปลกปลอมหรือน้ำลายเข้าไปในปอด 2.เอาสิ่งตกค้างในปากออกให้หมดหากผู้ป่วยเกร็งอ้าปากไม่ได้ 3.ห้ามใช้ไม้กดลิ้นหรือวัตถุใดๆ สอดเข้าไปในปากหรือจัดปากผู้ป่วยขณะเกร็งกัดฟันเพราะอาจเกิดอันตรายฟันหัก ตกลงไปอุดหลอดลมได้ 4.หากมีไข้สูง อุณหภูมิร่างกายเกิน 38 องศาเซลเซียสให้เช็ดตัวลดไข้ ห้ามให้ยาเกินเพราะอาจสำลักและ 5.โทรศัพท์แจ้ง 1669 หรือรีบนำส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด</p>
ไทยโพสต์	<p><b>พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีน</b></p> <p>- เสนอข่าว ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)เปิดเผยถึงเหตุจำเป็นที่ต้องมีการจัดทำ พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ว่า ที่ผ่านมากลไกการบริหารจัดการงานด้านวัคซีนของประเทศไทย ยังขาดความเป็นเอกภาพ ด้านนโยบาย และการบูรณาการยังขาดความต่อเนื่อง หลายหน่วยงานจึงไม่กล้าตัดสินใจดำเนินงานด้านวัคซีนเพราะกลัวจะผิดกฎหมาย</p> <p>สถาบันวัคซีนฯ ได้มีการจัดสัมมนาประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความเห็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ฉบับนี้ จากผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวัคซีน มีทั้งตัวแทนจากภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษา กระทรวงต่างๆ ทางด้านอุตสาหกรรม สภาพัฒนาฯ รวมทั้ง NGO ทุกฝ่ายต่างเห็นด้วยร่วมกันว่าความมั่นคงด้านวัคซีนเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ควรมีการผลักดันกฎหมายฉบับนี้ออกมาให้ได้ คาดว่าไม่เกินสิ้นปีคนไทยมีสิทธิ์ได้ใช้กฎหมายฉบับนี้</p>
New)108	<p><b>อากาศร้อน</b></p> <p>- เสนอข่าว ที่ จ.นครราชสีมา นางตก สนั่นนอก อายุ 85 ปี นอนเสียชีวิตภายในบ้านพัก คาดว่ามาจากอากาศร้อน และ โรคชราทำให้เสียชีวิต</p> <p>- เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่าช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนจะมีอากาศร้อนมากยิ่งขึ้นอีก โดยวันที่ 27 นี้จะมีโอกาสเป็นวันที่ร้อนที่สุด โดยคาดว่าจังหวัดสุโขทัยจะมีอุณหภูมิสูงสุดที่ 44.3 องศาเซลเซียส ซึ่งสูงสุดในรอบ 50 ปี คาดว่าสภาพอากาศโดยรวมก็จะเริ่มคลายตัวลงปลายเดือนพฤษภาคม หลังจากประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนไปสักระยะหนึ่ง เนื่องจากได้ผ่านพ้นปรากฏการณ์เอลนีโญไปแล้ว</p> <p>ทางด้าน นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ออกมาเตือน สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่ 1 ม.ค.- 19 เม.ย. 2559 พบผู้ป่วย 43,109 ราย เสียชีวิต 5 ราย คาดว่ามีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพธุรกิจ	<p>สภาพอากาศที่แปรปรวน ประกอบกับมีวันหยุดยาวหลายวัน และมีการอยู่ร่วมกันของคนจำนวนมาก อาจทำให้มีโอกาสรับเชื้อโรคได้ง่าย แนะนำให้ผู้ที่ต้องเดินทางไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก รวมทั้งผู้ที่ต้องเดินทางไปในประเทศตะวันออกกลาง ควรป้องกันการได้รับเชื้อ โดยการสวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยทางเดินหายใจ</p> <p>- เสนอข่าว สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรานซิส นายกรัฐมนตรีก็มาขอโทษประชาชนใช้น้ำเท่าที่จำเป็น หลังจากเผชิญภัยแล้ง รุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปี ด้าน จีนได้ช่วยบรรเทาภัยแล้งในภูมิภาค ด้วยการปล่อยน้ำจากเขื่อนในมณฑลยูนนาน เพื่อช่วยลดอุณหภูมิในน้ำ อีกทั้งชาวยังสามารถนำน้ำไปใช้ และน้ำที่ปล่อยมาจะช่วยแก้ปัญหาน้ำเค็ม รวมถึงช่วยเรื่องการเดินเรือ</p>
กรมประชาสัมพันธ์ , สวท , สำนักข่าวไทย	<p><b>ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า สถานการณ์หมอกควันในวันนี้ภาพรวมดีขึ้น ได้มีการกำชับ สสจ.8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย จำนวน 758,700 ชิ้น และสำรองไว้กว่า 3.6แสนชิ้น นอกจากนี้ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการในพื้นที่ประสบภัย และเตรียมศูนย์อพยพ พร้อมประสานการเคลื่อนย้ายเมื่อจำเป็นในทุกอำเภอ</p>
คมชัดลึก คอลัมน์ เปิดช่องส่องไทย	<p><b>ร้องทุกข์ปัญหาขยะเน่าเหม็น</b></p> <p>- เสนอจดหมายร้องทุกข์ จากคุณปิ่นต์ณัฐชา จ.มุกดาหาร ว่า นับตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบัน ประชาชนและผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่รอบ ๆ ตลาดสดเทศบาล 2 จ.มุกดาหาร ประสบกับปัญหาจากกองขยะของตลาดที่ส่งกลิ่นเน่าเหม็นมาเป็นเวลานานกว่า 11 ปี ที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่ามีหน่วยงานของภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ (เทศบาลเมืองมุกดาหาร) เข้ามาทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการกำจัดขยะเหล่านี้ให้หมดสิ้นไป ทั้งนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลจะให้เหตุผลเต็ม ๆ ว่าเทศบาลไม่มีอำนาจและไม่สามารถทำอะไรได้ เนื่องจากตลาดสดเทศบาลแห่งนี้เป็นที่ของเอกชน (คือเจ้าของที่ดินที่ตลาดเป็นอดีต ส.ส.จังหวัดมุกดาหาร) จึงเป็นเหตุให้ไม่มีผู้ใดกล้าแตะต้อง หรือตัดสินใจทำอะไรลงไปอย่างจริงจังตลอดเวลา 11 ปี</p> <p>จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ เพื่อให้ภาครัฐตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรม</p> <p>ทางด้านเทศมนตรีเมืองมุกดาหารได้ชี้แจงว่า ทั้ง 2 จุด ทุกครั้งเทศบาลเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ โดยไปเก็บขนขยะและทำความสะอาดในบริเวณนั้น ซึ่งผู้จัดการตลาดสดสิริพรรับปากว่าจะไม่ให้มีขยะบริเวณนี้อีก จึงทำบันทึกข้อตกลงหากเกิดปัญหาในครั้งต่อไป เทศบาลจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p>
ไทยโพสต์	<p><b>ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมสัญญาณ</b></p> <p>- เสนอข่าว โรงพยาบาลวัดโพนสัณ  โรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ร่วมกับศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และสำนักงานเขตปทุมวัน จัดโครงการ CSR Mammogram Road Show 2016 รถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์สัญญาณ ณ บริเวณลานกิจกรรมเอ็ม บี เค อเวนิว เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมให้กับประชาชนทั่วไปเพศหญิง อายุ 40-60 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันมะเร็งเต้านมและตระหนักถึงภัยคุกคามของโรคมะเร็งเต้านมที่ปัจจุบันเป็นมะเร็งอันดับ 1 ที่ทำให้ผู้หญิงเสียชีวิตจากโรคนี</p>
ข่าวสด	<p><b>กทม. แคมป์ไข้เลือดออก</b></p> <p>- เสนอข่าว จากข้อมูลสำนักโรคระบาดวิทยา คร. รายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกตั้งแต่ 1 ม.ค. - 18 เม.ย. 2559 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั่วประเทศแล้ว 15,148 ราย เสียชีวิต 12 ราย ซึ่งสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 โดยจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรกคือ กรุงเทพฯ ระยอง สมุทรสาคร นครปฐม และภูเก็ต ส่วนจังหวัดที่มีผู้ป่วยสูงสุด คือ กรุงเทพฯ 3,228 ราย นพ.อำนาจ กาจันนะ แนะนำหากผู้ป่วยมีไข้สูงให้กินยาพาราเซตามอลเพื่อลดไข้เท่านั้น ห้ามกินยาแอสไพรินหรือไอบรูโพรเฟน เพราะเสี่ยงเลือดออกในกระเพาะอาหารอันตรายถึงเสียชีวิต</p>
มติชน	<p><b>ปรับปรุงร่างเทศบัญญัติ</b></p> <p>- เสนอข่าว นายพงษ์เลิศ สุภัทรวณิชย์ รองนายกเทศมนตรี นครราชสีมา ส.ท. จัดการประชุมยกร่างเทศบัญญัติส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเทศบัญญัติให้ถูกต้อง สมบูรณ์สอดคล้องกับประกาศกระทรวง กฎกระทรวงที่ออกมาใหม่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>ธุรกิจขายบัตรนัดหมอรุ่ง</b></p> <p>-เสนอข่าว สำนักข่าวต่างประเทศ ธุรกิจซื้อขายบัตรนัดแพทย์ในจีนกำลังมาแรง เนื่องจากชาวจีนจำนวนมากยอมซื้อบัตรที่ทำให้ได้พบแพทย์เร็วขึ้นธุรกิจใต้ดินนี้สะท้อนถึงความท้าทายที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิงของจีน กำลังเผชิญ ในขณะที่ต้องการยกเครื่องระบบสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงการดูแลรักษาที่เข้าถึงได้ง่าย</p>
ไทยรัฐ	<p><b>แม่เมาสร้างกรรมติดต่อกัน 3 ชั่วคน</b></p> <p>-เสนอข่าว นักวิทยาศาสตร์เตือนว่า พิษภัยของสุราอาจจะมีผลสืบเนื่องไปถึงลูกหลานถึง 3 ชั้นได้ โดยนักวิจัยมหาวิทยาลัยบิงแฮมตัน สหรัฐอเมริกา ได้ทดลองกับหนู พบว่า เมื่อให้หนูตัวเมียที่กำลังตั้งท้องกินเหล้าไวน์ 1 แก้วรวม 4 ครั้งด้วยกัน ปรากฏว่าพิษเหล้าได้ตกค้างอยู่ในรุ่นลูกและรุ่นหลานถึง 3 รุ่น สรุปได้ว่า หากผู้เป็นมารดายังคงดื่มเหล้าอยู่ระหว่างตั้งครรภ์แม้แต่เพียงเล็กน้อย จะทำให้ลูกหลานที่จะเกิดมา เสี่ยงกับการเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังได้ง่าย</p>



สุขภาพดี  
เริ่มต้นที่นี่ 

สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>